

Pre **K** Boston

Universal Pre-Kindergarten (UPK), là một chương trình được Thành phố Boston tài trợ và hứa hẹn mang lại những lựa chọn **chất lượng cao miễn phí cho trẻ em ở độ tuổi ba và bốn** ở Boston. Pre-K trung bình mỗi ngày học là 6,5 giờ trong 180 ngày mỗi năm.

Mô hình Boston UPK cung cấp **chương trình chất lượng cao tương tự trong nhiều bối cảnh khác nhau:**



Học khu trường
công lập Boston



Trường học độc
lập



Chăm sóc trẻ
em gia đình



Trung tâm cộng
đồng

Pre-K chất lượng cao có nghĩa là:

- Chương trình UPK của Học khu trường công lập Boston (BPS) **vượt quá tiêu chuẩn quốc gia.**
- Tất cả giáo viên Pre-K **đều có bằng cấp về giáo dục mầm non** và sẵn sàng giảng dạy trong môi trường lớp học để **hỗ trợ các em học sinh thuộc mọi hoàn cảnh** và có các nhu cầu cụ thể.
- Giáo viên nhận được sự đào tạo về **phát triển chuyên môn liên tục** trong suốt cả năm để nâng cao khả năng giảng dạy của mình.
- Chuyên gia huấn luyện cung cấp **hỗ trợ liên tục cho cán bộ giáo viên trường học.**
- Các em học sinh theo học từ Học khu trường công lập Boston **tập trung vào chương trình giảng dạy Pre-K** và **chương trình giảng dạy Building Blocks**, là những mô hình giảng dạy đạt chuẩn quốc gia về giáo dục mầm non.
- Tất cả môi trường lớp học đều **phù hợp với lứa tuổi** và đáp ứng về **mặt văn hóa dành cho các em học sinh.**

Tìm hiểu Sổ tay gia đình UPK bằng Mã QR



Ai là người đủ điều kiện?

Bất kỳ trẻ em nào là cư dân sinh sống tại Thành phố Boston và sẽ được ba hoặc bốn tuổi trước ngày 01 tháng 09 của năm học sắp tới đều đủ điều kiện theo học.

Đăng ký bằng cách nào?

Để đăng ký cho con em của quý vị tham gia UPK tại một trong những nhà cung cấp cộng đồng và các trường độc lập của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu quý vị truy cập trang của chúng tôi trên trang web BPS (www.bostonpublicschools.org/upk) và nhấp vào nút “Đăng ký ngay”. Quý vị cũng có thể liên hệ với Nhóm đăng ký UPK tại upk@bostonpublicschools.org hoặc gọi cho chúng tôi theo số 617-635-1507. Bản dịch được cung cấp theo yêu cầu. Các đơn đăng ký được xem xét luân phiên cho đến khi tất cả các nhà cung cấp đều đã đủ suất.

Tại sao tuyển sinh UPK tách biệt với tuyển sinh BPS?

Việc đăng ký lớp Pre-K trong các lớp học của Học khu trường công lập Boston được thực hiện thông qua Dịch vụ chào mừng của BPS, đơn vị quản lý việc đăng ký trường học. Vì các nhà cung cấp cộng đồng và BPS là những tổ chức riêng biệt nên một quy trình đăng ký riêng đã được tạo ra nhằm đáp ứng thực hiện hiệu quả hơn đối với nhu cầu của các nhà cung cấp đã cam kết hợp tác với UPK để phục vụ miễn phí cho trẻ em ở độ tuổi 3 và 4 tại Boston. Mặc dù việc đăng ký suất học trong lớp học BPS và suất học tại UPK trong một chương trình cộng đồng là hoàn toàn tách biệt nhưng các chương trình, trải nghiệm của các em học sinh, sự hỗ trợ nhiệt tình của giáo viên và hoạt động giảng dạy đều giống nhau. Thành phố Boston nhận thấy rằng các hệ thống tuyển sinh tách biệt có khiến các quý gia đình có nhiều thắc mắc hơn, vì vậy thành phố cam kết phát triển một nền tảng tuyển sinh thống nhất trong tương lai gần.